



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑ ๗๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประชาชน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๑๘๔๔๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ เพื่อให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยาถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับที่ได้จากการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน พบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนบางแห่งมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การไม่นำส่งเงินให้ฝ่ายการเงิน เพื่อนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการปลอมแปลงแบบรายงานการตรวจสอบรายได้และนำส่งเงินจากการทำบัตรประจำตัวประชาชน (แบบย่อ) จากระบบทะเบียนและบัตร ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น เพื่อให้การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับที่ได้จากการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จังหวัดจึงให้อำเภอถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้นายอำเภอ ปลัดเทศบาล กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ
๒. ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินกับแบบรายงานการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตรและค่าปรับในระบบให้ถูกต้องตรงกันก่อนการนำส่งเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นประจำทุกวันที่มีการรับ-ส่งเงิน
๓. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินอย่างละเอียดรอบคอบก่อนรับเงินในแต่ละวัน

ทั้งนี้ หากจังหวัดตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีการกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการในกรณีดังกล่าว จะรายงานกรมการปกครองให้พิจารณาดำเนินการย้ายออกนอกพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการทั้งทางคดีอาญา และวินัยโดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย คล้ายทับทิม)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”